

Kính gửi: Các cấp ủy cơ sở

Thực hiện Kế hoạch số 233-KH/TU, ngày 16/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Công văn số 2258-CV/BTGTU ngày 13/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Sơ kết 4 năm Chỉ thị số 05-CT/TW gắn về tổ chức kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020); Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu các TCCS Đảng triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Về sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và tuyên dương các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến

Đảng ủy, chi ủy cơ sở xây dựng báo cáo sơ kết, đánh giá 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và tùy điều kiện tình hình cụ thể để lựa chọn hình thức tổ chức việc sơ kết đánh giá 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” tại cơ quan, đơn vị mình. Thông qua sơ kết chỉ rõ những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và những giải pháp thực hiện trong thời gian tới gắn với thực hiện các quy định về nêu gương và xây dựng mô hình “Dân vận khéo”. Đồng thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân, các mô hình, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. *(có đề cương báo cáo sơ kết và tiêu chuẩn các tập thể, cá nhân điển hình gửi kèm)*

2. Đẩy mạnh các hoạt động hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cấp ủy cơ sở gắn việc sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW tổ chức các hoạt động, tuyên truyền về thân thể, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác; tôn vinh những công hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời đấu tranh, phản bác những thông tin, luận điệu, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thể, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

3. Hình thức tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW, tuyên dương các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến và kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

3.1. Đối với chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở

Tại sinh hoạt định kỳ tổ chức đánh giá kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW; biểu dương các điển hình cá nhân điển hình, kết hợp với việc rà soát việc ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, nêu gương, khắc phục các hạn chế, tồn tại của cán bộ đảng viên trong năm 2020 và Tuyên truyền về thân thể, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác

3.2. Chi bộ, đảng bộ cơ sở

Xây dựng Báo cáo sơ kết kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW và lựa chọn, suy tôn gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình để biểu dương tại cấp mình. (Số lượng tập thể, cá nhân được biểu dương do Đảng ủy, chi ủy cơ sở thống nhất với lãnh đạo cơ quan, đơn vị quyết định).

Đối với các tổ chức cơ sở Đảng chưa tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 thì có thể bổ sung vào chương trình đại hội để biểu dương, khen thưởng tại Đại hội; Đối với các đơn vị đã tiến hành đại hội thì có thể tổ chức biểu dương tại hội nghị toàn thể hoặc hội nghị mở rộng của chi bộ, đảng bộ cơ sở, kết hợp với hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Mỗi TCCS Đảng lựa chọn 01 gương tập thể và 01 cá nhân thực sự tiêu biểu đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xét, biểu dương khen thưởng tại Đại Hội Đảng bộ Khối CCQ Tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. (Hồ sơ đề nghị gồm: Tờ trình của cấp ủy cơ sở; Báo cáo tóm tắt thành tích; ảnh hoạt động của tập thể và ảnh chân dung (4x6) của cá nhân được đề xuất khen thưởng. Bản sao các quyết định khen thưởng, quyết định công nhận, đề tài, sáng kiến kinh nghiệm (nếu có); quyết định xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ công chức được đề nghị khen thưởng trong các năm 2016 - 2019).

Nhận được văn bản này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu các TCCS Đảng triển khai thực hiện nghiêm túc, lựa chọn hình thức tổ chức sơ kết và tuyên dương phù hợp, nhất là trong điều kiện đang bùng phát dịch Covid-19; Báo cáo sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW và hồ sơ khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình đề nghị các TCCS Đảng gửi về Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh (qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy) **trước ngày 15/5/2020**.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo TU (để báo cáo),
- Các ban, Văn phòng ĐUK,
- ĐTN, CĐVC, Hội CCB Khối,
- Các TCCS (để thực hiện),
- Lưu VT; HS 05.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**



Chu Bá Long

ĐỀ CƯƠNG

Báo cáo sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

*(Kèm theo Công văn số 806 -CV/ĐUK ngày 15/4 /2020
của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh)*

I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH *(Nêu khái quát, ngắn gọn về đặc điểm tình hình quá trình thực hiện tại chi bộ, đảng bộ, những thuận lợi, khó khăn)*

II- NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Cấp ủy các cấp xây dựng báo cáo sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW . Báo cáo cần ngắn gọn, tập trung một số nội dung sau:

1- Công tác triển khai học tập, quán triệt, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và các chuyên đề hằng năm tại cơ quan, đơn vị (các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đã được ban hành; các hình thức học tập, quán triệt, tỷ lệ tham gia học tập, quán triệt, viết thu hoạch...).

2- Những kết quả chủ yếu, nổi bật trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

+ Những mô hình điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; mô hình “Dân vận khéo”, mô hình “Điểm sáng” trong thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở đã triển khai có hiệu quả...

+ Kết quả nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhân dân theo Chỉ thị 05-CT/TW, gắn với các quy định nêu gương khác (việc nêu gương, thực hiện các cam kết học tập, làm theo của cán bộ, đảng viên).

+ Việc suy tôn, biểu dương các điển hình ở cấp cơ sở (có bao nhiêu gương điển hình tập thể và cá nhân đã được suy tôn, biểu dương ở cấp cơ sở).

+ Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW có tác động như thế nào đến kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết có hiệu quả những bức xúc, nổi cộm trên địa bàn.

+ Các nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

+ Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, cơ quan, đoàn thể.

3- Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và các kiến nghị (nếu có).

4- Định hướng một số nhiệm vụ, giải pháp trong năm tiếp theo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

TIÊU CHUẨN, BÌNH XÉT BIỂU DƯƠNG, KHEN THƯỞNG

1. Đối với Tập thể:

- Mô hình, điển hình của tập thể phải xác định rõ tên mô hình, địa chỉ, nội dung, được cấp ủy hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị, các Đoàn thể chính trị - xã hội xác nhận. Mô hình phải có tính bền vững, có sức lan tỏa được áp dụng, nhân rộng trong một hoặc nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội và được nhân ra cho nhiều người cùng áp dụng.

2. Đối với cá nhân

- Phải là những người thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác tốt, có uy tín, được cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị ghi nhận, đánh giá cao; có sự lan tỏa thông qua việc làm tốt, có sáng kiến, sáng tạo trong quản lý, lao động sản xuất, cải cách hành chính..., ưu tiên người lao động, cán bộ, đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo./.

-----***-----